



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 25 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,002 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,641,263 ราย เสียชีวิต 29 ราย เสียชีวิตสะสม 32,138 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,742 ราย รักษาหายสะสม 4,591,063 ราย ยังรักษาอยู่ 18,062 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 603,320,911 (+931,270) ราย เสียชีวิต 6,480,128 (+4,024) ราย รักษาหาย 578,061,946 (+904,578) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. วัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, mcot, hfocus, soudhitalk, thaigov, thailandplus) ทีวีช่อง TNN

- กรณีที่ อย. อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ได้มอบหมายให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เจรจากับบริษัทไฟเซอร์เรียบร้อยแล้ว ในการปรับปรุงสัญญาการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ล็อตเดิม มาเป็นสัดส่วนวัคซีนสำหรับเด็กเล็กดังกล่าว จำนวน 3 ล้านโดส ซึ่งจะมีการนำเสนอ ครม. เห็นชอบ เบื้องต้นบริษัทไฟเซอร์ ได้เห็นชอบในหลักการที่ให้ปรับเปลี่ยนได้ ไม่มีปัญหา

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า เมื่อ 23 ส.ค. คณะกรรมการวิชาการ อย. มีมติอนุมัติตามที่ไฟเซอร์ได้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด 19 สูตรสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-5 ขวบ (ฝาสีม่วงแดง) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายงานว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 80.3%

2. พัฒนาเครื่องตรวจโควิดด้วยลมหายใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, mcot)

- กรมการแพทย์ ร่วมกับ ม.มหิดล แถลงความคืบหน้าการพัฒนาเครื่องตรวจโควิดด้วยลมหายใจ จากการตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อะซิโตน ที่มีมากในคนป่วยโควิด 19 มีความแม่นยำ ใกล้เคียง RT-PCR แผลผลภายใน 5 นาที ต้นทุนเพียง 10 บาท/คน อยู่ระหว่างพัฒนาเพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คาดจะนำมาใช้ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเดือนพฤศจิกายนนี้

3. ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณี ครม. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 จากงบกลางเป็นงบเงินกู้ ในช่วงเดือน ธ.ค. 64 - มิ.ย. 65 แต่มีบุคลากรบางส่วนกังวลจะได้รับเงินชงไหม เพราะหลายคนยังไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยตั้งแต่เดือน พ.ย. - ธ.ค. 64 ว่า ค่าเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานโควิด 19 มาจากงบเงินกู้ เมื่อใกล้จะถึงต้องเสียดอกเบี้ย ไม่เหมือนงบกลาง การจะใช้เงินกู้ต้องมีข้อมูลรายละเอียดชัดเจน ตัวเงินจะประมาณการไม่ได้ ทั้งนี้ ทางส่วนกลางทำหนังสือขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลจาก รพ. ทุกระดับ ว่ามีวิชาชีพอะไรบ้างที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ที่เข้าเกณฑ์รับเงินค่าเสี่ยงภัย ให้ส่งเรื่องขึ้นมาภายในสัปดาห์นี้



โรคฝีดาษวานร



สถานการณ์ต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ข่าวสด เดลินิวส์ เนชั่นออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์)

- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ ระบุว่าสหรัฐฯ ยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงสะสมที่ 15,433 รายแล้ว โดยรัฐนิวยอร์กตรวจพบผู้ป่วยมากที่สุดที่ 2,910 ราย ตามด้วยรัฐแคลิฟอร์เนีย 2,663 ราย และรัฐฟลอริดา 1,588 ราย

- คิวบา รายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวอิตาลี วัย 50 ปี ที่เสียชีวิต เพียงหนึ่งวันหลังจากมีผลตรวจฝีดาษลิงเป็นบวก ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษลิงคนแรกของคิวบา ชายคนนี้มีแผลตามผิวหนัง และอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการติดเชื้อฝีดาษลิง และผลการชันสูตรพบว่าสาเหตุการเสียชีวิต คือ การติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากปอดอักเสบ และความเสียหายของอวัยวะ

- เม็กซิโก รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตรายแรกหลังติดเชื้อฝีดาษลิง ชายคนนี้เป็นผู้ป่วยเอชไอวีและเสียชีวิตด้วยภาวะช็อกจากการติดเชื้อและปอดอักเสบ หลังมีผลตรวจฝีดาษลิงเป็นบวก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา / กระท่อม</p> <p>ดูงานกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ทันหุ้น ข่าวหุ้น) - รองนายก รมต.และรมต.สาธารณสุข นำทีมรัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซีย เยี่ยมชมโรงงานสกัดสารสำคัญจากพืชกัญชง-กัญชา ทางกรมแพทย์ของ "จี.เค.ไปโอ เอ็กซ์แทรกชั่น" ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง หรือ GUNKUL พร้อมแบ่งปันประสบการณ์กัญชง-กัญชามาใช้ในทางการแพทย์และสุขภาพ จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อประชาชน ระบบสาธารณสุขและประเทศ</p> <p>ปัญหาผลิตภัณฑ์กระท่อม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ mcot thailandplus) - ท้อบต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อนุสรณ์สถานพืชกระท่อม และกล่าวว่า ปัญหาของพืชกระท่อมหลังปลดล็อกมา 1 ปี มีการปลูกอย่างเสรี ทำให้ราคาตกลง วันนี้ประชาชนยังขาดการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ ทั้งเรื่องการวิจัย พัฒนามาตรฐาน และการให้ความรู้ทางวิชาการ การสนับสนุนเรื่องการส่งออก การทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งตลาด อเมริกา และ จีน ต้องการมาก รวมถึงการผลักดันแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร เครื่องสำอาง ซึ่งกำกับและควบคุม โดย ออย. ตนได้ให้ ป.ป.ส.ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามกับทาง ออย. และอยากให้บริษัท ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า รวมตัวกันมาลงชื่อที่ ป.ป.ส. และส่งตัวแทนไปคุยกับ ออย. ซึ่งตนจะไปด้วย เพื่อให้รู้ว่า ยังติดขัดอะไรบ้าง ถึงยังทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าตามตรอกออกตามประตู ในขณะที่กัญชาปลดล็อกตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ ยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่กลับมีขายตามร้านสะดวกซื้อได้ ซึ่งในทางกฎหมาย กัญชายังไม่สมบูรณ์ แต่กระท่อมสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นตนจะไปทางความยุติธรรมให้เอง</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ประชุม APEC Health Week</p> <p>1. การหารือทวิภาคี สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, newtv, plewseengern, hfocus, thailandplus, thereporters) -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เผยภายหลังหารือทวิภาคีร่วมกับ Ms.Andrea Palm รมช.สุขภาพและบริการมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา ว่า เป็นการหารือระดับทวิภาคีนอกรอบ ก่อนการประชุมกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก ซึ่งในนามรัฐบาลไทยได้ขอบคุณความช่วยเหลือต่างๆจากรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะที่ทางสหรัฐฯ ได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ส่งข้อมูลวิชาการ รวมถึงตัวอย่างเชื้อไปให้ทางการสหรัฐฯ เพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ รวมถึงชื่นชมประเทศไทยที่ได้รับความร่วมมือจากปชช.ค่อนข้างสูงในการตอบสนองนโยบายและมาตรการต่างๆจากรัฐบาล ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ สหรัฐฯขอให้ไทยสนับสนุนการฉีดวัคซีนพื้นฐานป้องกันโรคติดต่อให้แก่เด็กตามตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา เนื่องจากมีเด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนพื้นฐานฯ เช่น วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เป็นต้น</p> <p>2. นโยบาย การกำจัดไวรัส HPV - มะเร็งปากมดลูก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย การประชุม APEC Health Week มีการประชุมหารือ เติมนโยบายเรื่อง การกำจัดไวรัส HPV และมะเร็งปากมดลูก โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานการสร้างขีดความสามารถ และการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อขจัดปัญหา อุปสรรคในการป้องกัน คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก การดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในระยะที่รักษาได้หรือในระยะท้ายที่ดีที่สุด รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งจะช่วยให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานแรกของเอเปกในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สำหรับผู้หญิงผ่านการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจัดทำขึ้นในช่วงปี 2014-2017 และตามนโยบายของ WHO ในการกำจัดโรคมะเร็งปากมดลูกภายในปี 2030 -ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช.เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test เพื่อทดแทนวิธีแบบสเมียร์ ทุก 5 ปี โดย สปสช. สนับสนุนงบประมาณรูปแบบจ่ายตามรายการบริการ โดยจะใช้งบประมาณเป็นรายเคส แบ่งเป็นค่าตรวจคัดกรอง 50 บาท ค่าเก็บตัวอย่าง 50 บาท ค่าบริหารจัดการ 50 บาท ค่าตรวจในห้องแล็บ 320 บาท โดยตรวจให้กับสตรีไทยอายุ 30-60 ปี ครอบคลุมทุกสิทธิ</p> <p>3. ชื่นชมการจัดการโรคอุบัติใหม่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ -นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกรัฐมนตรีไทยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ตั้งสง.เลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ACPHED) ถือเป็นความสำเร็จของไทย และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สาธารณสุขไทย ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติประเทศทั่วโลก โดยภารกิจสำคัญของศูนย์ APHEED คือ การเสริมสร้างขีดสมรรถนะของภูมิภาคอาเซียนในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และโรคอุบัติใหม่ มีกำหนดเปิดตัว ในวันที่ 26 ส.ค.65 โดยศูนย์ฯตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ถนนสาทร</p>	
<p>เตือนเด็กป่วย 4 โรคช่วงหน้าฝน สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผจก.) -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงหน้าฝน ผู้ปกครองต้องดูแลสุขภาพเด็กเล็กเป็นพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงป่วยโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง และอาหารเป็นพิษ พ่อแม่ควรจึงสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็ก ดังนี้ 1) สอนใช้หน้ากากอนามัยให้เด็ก ล้างมือบ่อย ๆ 2) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 3) ให้อาหาร ครบ 5 หมู่ เน้นปรุงสุก กินผักหรือผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซี ดื่มน้ำอุ่นให้มาก ๆ 4) ให้เด็กได้เล่น ออกแรง ออกกำลังกาย ส่วนคำแนะนำสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวัน</p>	
<p>มาลาเรียขึ้นสมองต้องรีบรักษา สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า ภาวะมาลาเรียขึ้นสมองปกติมาจากเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม ซึ่งเป็นเชื้อที่รุนแรงที่สุด โดยทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบ จนถึงอาการทางสมองและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ -นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ภาวะมาลาเรียขึ้นสมองถือเป็นภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาที่รวดเร็ว เหมาะสม และคอยสังเกตภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ</p>	
<p>ข้อคิดเห็นต่อนโยบายแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) - จากแนวทางแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อยของ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ผู้เขียนเห็นว่าจากข้อมูลปี 2564 มีเด็กเกิดใหม่เพียง 544,570 คน อัตราการเจริญพันธุ์ต่ำมากอยู่ที่ 1.51 คน โดยสภาพัฒน์ คาดว่า ปี 68 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ มีผู้สูงวัยมากกว่า 14.5 ล้านคน (20.7% ของประชากรในประเทศ) ที่น่าห่วงคือ อีกไม่กี่ปีข้างหน้า อาจเหลือประชากรไม่ถึง 40 ล้านคน ซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน กระทั่งต่อการจัดเก็บภาษี มีปัญหาสังคมตามมา เพราะมีผู้สูงวัยมาก แต่ไม่มีลูกหลานดูแล กลายเป็นภาระของรัฐ ทั้งนี้เศรษฐกิจก็เป็นข้อพิจารณาในการคำนึงถึงการเลี้ยงดูบุตร</p>	
<p>แนะไทยออกกฎหมายคุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยศึกษาจากกรณีฟิลิปปินส์ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า) - นายสาริษฐ์ สิทธิเสรีชน เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ “มนุษย์ควัน”เปิดเผยว่า เมื่อปลาย ก.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลฟิลิปปินส์ผ่านกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ระเหยเป็นไอ (VNNP Regulation Act) โดยกฎหมายนี้กำหนดให้ผู้มีอายุขั้นต่ำ 18 ปีขึ้นไปซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าได้เท่านั้น และระบุให้กรมการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) ทำงานร่วมกับ ออย. ในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงสาธารณสุขวางแนวทางการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้บุหรี่ และ ขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึง 600 % ทั้งๆ ที่แบนบุหรี่ไฟฟ้ามาเกือบ 8 ปีแล้ว ที่น่ากังวลคือมีเยาวชนใช้มากขึ้นด้วย จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการควบคุมบุหรี่ ศึกษากฎหมายของฟิลิปปินส์เพื่อป้องกันเยาวชนจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและช่วยลดอันตรายให้กับผู้บริโภคยาสูบในไทยเกือบ 10 ล้านคน ได้อย่างแท้จริงไปพร้อมกัน</p>	
<p>อาหารเสริมพบสารไซบูทรามิน สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ sondhitalk nationtv.kapook) - จากกรณีตำรวจ ปคบ. “บุกจับ” ผู้ต้องหา 2 สามีภรรยา แซค-เมย์” เจ้าของแบรนด์พรีเมียมยา CEO อาหารเสริมชื่อดัง เมื่อช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา หลังพบว่าจำหน่ายอาหารเสริมที่มีสาร “ไซบูทรามิน” ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ให้การปฏิเสธในชั้นจับกุม โดยอ้างว่าเป็นการว่าจ้างโรงงานแห่งหนึ่งทำการผลิต ไม่รู้ว่า มี “ไซบูทรามิน” และตอนนี้ได้เลิกจ้างโรงงานแห่งนั้นไปแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่า วันนี้ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย จะต้องเดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนของ ปคบ. แต่ล่าสุดได้ติดต่อขอเลื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้เหตุผลว่าขอเตรียมพยานหลักฐานเพิ่มเติม</p>	